

CƠ SỞ BỒI THƯỜNG VỊNH BỜ BIỂN CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA TRANG WEB

I. Phạm Vi

Chính Sách Quyền Riêng Tư của Cơ Sở Bồi Thường Vịnh Bờ Biển (GCCCF) được thiết kế để quý vị biết về các hoạt động của chúng tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng và công bố thông tin mà quý vị có thể cung cấp thông qua trang web này. Quý vị vui lòng đọc toàn bộ Chính Sách Quyền Riêng Tư trước khi gửi thông tin đến trang web này.

II. Sự Chấp Thuận

Với việc sử dụng trang web này, quý vị đồng ý với các điều khoản của Chính Sách Quyền Riêng Tư này. Mỗi khi quý vị gửi thông tin thông qua trang web này, quý vị đồng ý với việc thu thập, sử dụng và công bố thông tin tuân theo Chính Sách Quyền Riêng Tư này. Nếu quý vị không muốn gửi thông tin của quý vị cho chúng tôi thông qua trang web này, vui lòng tải xuống mẫu đơn yêu cầu bồi thường từ trang web này và gửi đơn đến địa chỉ được cung cấp ở cuối Chính Sách Quyền Riêng Tư này.

III. Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập

Quý vị có thể được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân để truy cập trang web này. Để sử dụng một số tính năng được cung cấp trên trang web này và để cho phép chúng tôi đánh giá và xử lý yêu cầu bồi thường của quý vị, quý vị có thể phải cung cấp cho chúng tôi những thông tin như:

- thông tin liên hệ của quý vị (tên, địa chỉ email, địa chỉ nhận thư, số điện thoại)
- số an sinh xã hội hoặc mã số thuế của quý vị
- thông tin tài chính của quý vị
- thông tin y tế

IV. Cách Chúng Tôi Sử Dụng Và Chia Sẻ Thông Tin Của Quý Vị

Chúng tôi sử dụng và công bố thông tin mà quý vị gửi cho chúng tôi, bao gồm thông tin cá nhân, để:

- xử lý yêu cầu bồi thường để bồi thường và đưa ra số tiền chi trả cho yêu cầu bồi thường và để trao đổi với quý vị về yêu cầu bồi thường.
- hỗ trợ các mục đích của công việc kinh doanh hợp pháp của GCCCF
- xác định các khoản thanh toán từ các nguồn phụ
- đáp ứng các yêu cầu thực thi luật pháp hoặc khi nếu được yêu cầu bởi các luật hiện hành, các lệnh của tòa án hoặc các quy định của chính phủ. Chúng tôi cũng sẽ công bố thông tin cho các cơ quan thi hành pháp luật nếu chúng tôi tin, với thiện chí, rằng thông tin được gửi cho chúng tôi chứng tỏ sự gian lận hoặc trang web được sử dụng sai mục đích theo cách mà có thể xâm phạm các quyền hoặc tài sản sở hữu của GCCCF, của những người truy cập khác của trang web, hoặc của bất kỳ ai khác.
- Lập các báo cáo định kỳ cho các bên liên quan, bao gồm BP Exploration & Production, Inc. (BP) (Công Ty Khai Thác và Sản Xuất BP), về các yêu cầu bồi thường đã được thực hiện và các quyết định về các yêu cầu bồi thường này

Chúng tôi cũng có thể cung cấp báo cáo bao gồm thông tin phi cá nhân cho các viên chức chính quyền của tiểu bang, địa phương và liên bang và cho BP để cho phép việc đánh giá trong quá trình xử lý các yêu cầu bồi thường.

Nếu các nhà cung cấp dịch vụ được yêu cầu trợ giúp chúng tôi trong bất kỳ hoạt động nào đã được đề cập ở trên, chúng tôi yêu cầu họ giữ bí mật thông tin. Chúng tôi cũng không cho phép họ sử dụng thông tin của quý vị cho bất kỳ mục đích nào ngoài các mục đích do chúng tôi yêu cầu.

Chúng tôi không bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của quý vị cho các bên thứ ba.

V. Truy Cập Để Chính Sửa Hoặc Cập Nhật Thông Tin

Để duy trì sự chính xác, cập nhật và đầy đủ của thông tin cá nhân mà quý vị cung cấp trên trang web này, nếu cần thiết, vui lòng truy cập trang web và cung cấp thông tin cập nhật hoặc chỉnh sửa và chúng tôi sẽ thực hiện các bước thích hợp để cập nhật hoặc chỉnh sửa thông tin này trong phạm vi của chúng tôi. Bên cạnh đó, quý vị có thể gửi thông tin này đến địa chỉ được cung cấp ở cuối trang Chính Sách Quyền Riêng Tư này.

VI. Về Trẻ Em

Trang web này không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi. Chúng tôi sẽ không chủ tâm thu thập thông tin cá nhân trên trang web này từ những người truy cập trong nhóm tuổi này. **Nếu quý vị dưới 13 tuổi, vui lòng không sử dụng trang web này hoặc không cung cấp thông tin cho chúng tôi.** Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã nhận thông tin cá nhân từ một đứa trẻ dưới 13 tuổi, chúng tôi sẽ đưa ra các nỗ lực một cách hợp lý về phương diện thương mại để xóa thông tin này ra khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

VII. Thông Tin Thống Kê

Chúng tôi có thể thu thập thông tin phi cá nhân, thống kê về việc sử dụng trang web này, chẳng hạn số người truy cập một trang cụ thể, thời gian họ sử dụng trang này, và các siêu liên kết, nếu có, mà họ “nhấp chuột” vào. Thông qua việc sử dụng các tính năng công nghệ như “địa chỉ giao thức internet (IP)” (địa chỉ dạng số được gán tự động cho máy tính của quý vị mỗi khi quý vị sử dụng internet) và “các cookie” (các mẫu thông tin mà một trang mạng chuyển đến ổ cứng của người dùng cá nhân với mục đích lưu giữ bản ghi dữ liệu), chúng tôi có thể thu thập dạng thông tin này để cho phép trang web hoạt động chuẩn xác, để đánh giá việc sử dụng trang web, và để hỗ trợ việc phân tích trang web. Chúng tôi cũng có thể biên soạn dữ liệu này để mô tả việc sử dụng trang web cho các bên liên quan, hoặc để đáp ứng các yêu cầu của chính phủ và/hoặc luật pháp. Thông tin biên tập soạn này sẽ không chứa thông tin định danh cá nhân của quý vị hoặc bất kỳ người nào truy cập trang web.

VIII. Địa Chỉ IP

Các máy chủ web, các máy tính “cung cấp” các trang web, tự động định danh máy tính của quý vị thông qua địa chỉ IP. Chúng tôi ghi lại địa chỉ IP với mục đích quản trị hệ thống, để báo cáo thông tin thống kê cho các bên liên quan và để theo dõi việc sử dụng trang web. Khi một người truy cập yêu cầu các trang từ trang web này, máy chủ của chúng tôi ghi lại địa chỉ IP của người truy cập. Hoạt động của chúng tôi không phải là liên kết các địa chỉ IP với bất kỳ thông tin cá nhân nào. Mặc dù phiên làm việc của quý vị được ghi lại, quý vị vẫn là vô danh đối với chúng tôi. Tuy nhiên chúng tôi giữ quyền định danh quý vị thông qua địa chỉ IP nếu chúng tôi tin rằng cần phải thi hành sự tuân thủ với các hoạt động thông tin của trang web hoặc để bảo vệ GCCF, những người truy cập khác của trang web, hoặc bất kỳ người nào khác.

IX. Bảo Mật

Bảo vệ sự bảo mật của thông tin cá nhân của quý vị là điều rất quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp được thiết kế để bảo vệ tính bảo mật của thông tin cá nhân. Khi quý vị truyền thông tin cá nhân từ máy tính của quý vị đến máy chủ của chúng tôi, thông tin của quý vị được bảo vệ bởi “tường lửa” (sự kết hợp giữa phần cứng và phần mềm để giúp không cho những người truy cập không được phép truy cập thông tin bên trong mạng máy tính của chúng tôi), cũng như mã hóa SSL (Secure Sockets Layer) theo tiêu chuẩn ngành. Sau khi nhận được dữ liệu truyền tin của quý vị, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp để giữ cho thông tin của quý vị được bảo mật trên hệ thống của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để bảo vệ quyền riêng tư của quý vị, không có hoạt động truyền dữ liệu nào trên internet có thể được đảm bảo an toàn 100%. Vì vậy, chúng tôi không thể đảm bảo hoặc cam đoan cho sự bảo mật của bất kỳ thông tin cá nhân nào mà quý vị truyền trên mạng cho chúng tôi, hoặc bất kỳ tài liệu nào quý vị tải lên trên mạng, hoặc chịu trách nhiệm về sự mất cắp, hủy hoại hoặc vô tình tiết lộ thông tin đó.

X. Liên Kết Đến Các Trang Mạng Khác

Vui lòng lưu ý rằng khi quý vị đang truy cập trang web này, quý vị có thể được chuyển sang các trang web khác nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Các liên kết có thể đưa quý vị từ các trang của trang web này sang các trang web không liên kết. Các trang web khác có thể truyền “các cookie” của chính các trang web này đến người truy cập, thu thập dữ liệu hoặc tìm cách lấy thông tin cá nhân. Chính sách quyền riêng tư của các trang web khác có thể có khác biệt rất nhiều so với Chính Sách Quyền Riêng Tư này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho các hoạt động về quyền riêng tư của các trang web khác và không thể đảm bảo cho sự bảo mật của bất kỳ thông tin nào mà có thể được thu thập ở đó.

XI. Các Thay Đổi Đối Với Chính Sách Đây

Các điều khoản của Chính Sách Quyền Riêng Tư này có thể thay đổi theo thời gian tùy từng thời điểm. Nếu có sự thay đổi, ngày “Thay Đổi Lần Cuối” ở đầu Chính Sách này sẽ được cập nhật để phản ánh sự việc sửa đổi. Chúng tôi khuyên quý vị nên kiểm tra định kỳ để xem có bất kỳ sự thay đổi nào không. **Việc quý vị tiếp tục sử dụng trang web này sau khi chúng tôi đăng các thay đổi đối với Chính Sách Quyền Riêng Tư này sẽ cho biết quý vị chấp nhận các thay đổi này.**

XII. Liên Hệ Với Chúng Tôi/Hủy Đăng Ký

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi, nhận xét, yêu cầu hoặc mối quan tâm nào liên quan đến Chính Sách Quyền Riêng Tư này hoặc các hoạt động thông tin của trang web này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo:

Email: info@gccf-claims.com

Gửi thư: Gulf Coast Claims Facility
P.O. Box 9658
Dublin, OH 43017-4958

Nếu quý vị không muốn tiếp tục nhận email từ chúng tôi, quý vị có thể hủy đăng ký bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ

unsubscribe@gccf-claims.com hoặc bằng cách gửi yêu cầu của quý vị qua thư viết đến địa chỉ ở trên.